

## แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ยกเลิกอายุความคดีทุจริต

ตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดีดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม มิใช่เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าจะฝ่ายลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โดยเฉพาะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาบางรายและบุคคลที่สามที่คอยจะเข้ามาประมูลทรัพย์สินในราคาที่ย่ำเพื่อเอาเปรียบลูกหนี้และทำให้ลูกหนี้ยังคงต้องผูกพันชำระหนี้ในจำนวนที่ยังขาดอยู่ในขณะที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษากลับนำทรัพย์สินไปขายได้ราคาที่สูงกว่าและได้กำไรไปอีกต่อหนึ่ง

ข้อมูลและข้อปัญหาต่าง ๆ ที่นำมาয়กร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ล้วนมาจากประสบการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากการร้องเรียนร้องทุกข์ต่อนายพีระพันธุ์ฯ มากกว่า ๒ ปี ตลอดสมัยของการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนายพีระพันธุ์ฯ ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลกับความรู้ทางด้านกฎหมายที่มีอยู่ยกร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ขึ้น ด้วยตนเอง นำเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยตนเอง และลงนาม ในวันเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้จึงเป็นกระทรวงฯ ที่ใช้เวลาในการเดินทางนานที่สุดในประเทศไทย แต่ก็มาสำเร็จในยุคของนายพีระพันธุ์ฯ ■

►► เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอุดช่องว่างไม่ให้ผู้กระทำความผิดหลีกเลี่ยงการรับโทษ จำเป็นต้องปลดล็อกกฎหมายเพื่อให้ยกเลิกอายุความคดีทุจริตได้ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยมีหลักการคือ แก้ไขกำหนดเวลาร้องทุกข์ในกรณีความผิดอันยอมความได้ และยกเลิกอายุความฟ้องคดี และอายุความล่วงเลยการลงโทษสำหรับความผิดบางกรณีเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอายุความคดีทุจริต ซึ่งจะส่งผลทำให้คดีทุจริตไม่มีอายุความอีกต่อไป แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม ผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองด้วยการรับโทษตามกฎหมาย

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่ากฎหมายฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่นี้ จะเป็นกลไกที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไม่ให้มีผู้ใดหรือกลุ่มใดเข้ามามีอำนาจในการยกยอกทรัพย์สินและภาษีอากรของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

เหตุผลที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข ก็เพราะที่ผ่านมา การกระทำผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามีอายุความกำหนดไว้เป็นสัดส่วนกับโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมาย แต่ปัจจุบันคดีที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้กระทำความผิดมักหลบหนีการจับกุมแล้วไปแอบเสวยสุขระยะหนึ่ง รอจนกระทั่งคดีหมดอายุความก็กลับมาเป็นเศรษฐีจากเงินที่โกงเอาจากภาษีของประชาชน ซึ่งไม่เป็นการยุติธรรมสำหรับประชาชนและประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกอายุความในคดีทุจริตดังกล่าว ■